

Phép lạ ở Colorado? Giáo hội đang điều tra bức tượng Tổng lãnh Thiên thần Micae chảy "máu"

Bức tượng TLTT Micae của cô Alicia được cho là rỉ "máu" từ 23/2/2022



Theo Aleteia - Philip Kosloski - ngày 10/03/2022

Bức tượng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae của một phụ nữ được cho là rỉ "máu" kể từ khi cuộc xâm lăng Ukraine bắt đầu.

Theo cô Alicia Martinez ở Broomfield, Colorado, cho hay thì bức tượng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mà cô có trong nhà bắt đầu rỉ "máu" vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, ngay trước khi quân đội Nga xâm lược Ukraine.

Cô đã chia sẻ đoạn video trên mạng xã hội và tin này đã nhanh chóng được loan truyền. Tuy nhiên, sau khi một số người khuyến cáo là cô muốn gây sự chú ý; thì cô đã lấy video ấy xuống.

Cô Martinez rất kinh ngạc khi chứng kiến những gì xảy ra và báo cho một linh mục, xin cha hướng dẫn, linh mục đó khuyên cô hãy cầu nguyện.

Theo tờ National Catholic Register mà ông Mark Haas, giám đốc lo truyền thông của Tổng giáo phận Denver, nói với CNA ngày 7 tháng 3 rằng tổng giáo phận đã được thông báo về trường hợp này và chúng tôi sẽ điều tra...

Quy trình điều tra

Trong tất cả các trường hợp phép lạ được báo cáo, giám mục địa phương là người có thẩm quyền đầu tiên điều tra phép lạ ấy. Đức cha thành lập một hội đồng gồm các chuyên gia để đánh giá sự kiện và sau đó báo cáo cho ngài biết kết quả.

Hầu hết mọi trường hợp, sự kiện trước tiên không được nhìn nhận như là một phép lạ.

Giáo hội thường có nhiều nghi vấn khi được báo cáo về các phép lạ vì chúng có thể được tạo ra hoặc chỉ đơn giản là các sự kiện tự nhiên mà một cá nhân coi là điều siêu nhiên. Cho dù đó là sự hiện ra của Đức Mẹ, phép lạ của Tổng Lãnh Thiên Thần Thể như tượng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae chảy "máu".

Nhóm các nhà khoa học điều tra sự kiện để xác định xem sự kiện này có tuân thủ theo các quy luật tự nhiên hay không, hay không thể giải thích được vì một nguyên nhân siêu nhiên.

Cuộc điều tra có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để điều tra phép lạ được báo cáo ở Colorado, và sau đó kết quả có thể không được công bố, trừ khi điều gì đó phi thường thực sự xảy ra.